

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **5792**/UBND-VX

Quảng Ngãi, ngày **11** tháng **11** năm **2015**

V/v đầu tư xây dựng dự án  
Trung tâm y tế Quân Dân y  
kết hợp huyện Lý Sơn, tỉnh  
Quảng Ngãi

Kính gửi:

- Bộ Y tế;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số: <b>8611</b>
	Ngày: <b>12/11/15</b>
	Chuyên: <b>Huyện đảo Lý Sơn</b>

Huyện đảo Lý Sơn nằm về hướng Đông Bắc của tỉnh Quảng Ngãi, cách đất liền khoảng 15 hải lý, diện tích tự nhiên khoảng 10,32km<sup>2</sup>, dân số hiện nay trên 22.000 người, mỗi năm có từ 1,5 đến 2,5 triệu lượt khách du lịch đến Lý Sơn, có khoảng 40% dân số lao động sống bằng nghề biển, chủ yếu đánh bắt xa bờ và khu vực huyện đảo Hoàng Sa. Đảo Lý Sơn có vị trí chiến lược trong hệ thống phòng thủ bảo vệ biển đảo và phát triển kinh tế biển của Quảng Ngãi và khu vực ven biển miền Trung.

Trung tâm y tế Quân - Dân y kết hợp huyện Lý Sơn hiện nay được nâng cấp trên cơ sở bệnh xá quân y, từ năm 2001, gồm 2 dãy nhà 2 tầng, 3 dãy nhà 1 tầng, tổng diện tích xây dựng khoảng 3500m<sup>2</sup>, tổ chức thành 2 phòng chuyên môn và 3 liên khoa, qui mô 60 giường, tương ứng với một bệnh viện hạng 3; nhân lực hiện có gồm cả dân y và quân y gồm 72 người, trong đó có 14 Bác sỹ. Trong những năm qua, ngành Y tế tỉnh đã tích cực đầu tư trang bị cho trung tâm những trang thiết bị y tế thiết yếu như máy siêu âm, X-quang cao tần, điện tim, máy sinh hóa, máy huyết học, ghế răng, dụng cụ phẫu thuật cấp cứu về ngoại khoa, sản phụ khoa... giúp cho người dân trên huyện đảo Lý Sơn được tiếp cận với những dịch vụ y tế có chất lượng cao hơn trước. Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết khắc nghiệt của biển đảo nên nhiều hạng mục công trình xây dựng và trang thiết bị xuống cấp nên không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có Báo cáo số 246/BC-UBND ngày 31/8/2015 gửi các Bộ, ngành Trung ương để thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Y tế Quân - Dân y huyện Lý Sơn và đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến thẩm định tại Công văn số 7338/BKHĐT -LDVX ngày 07/10/2015. Thực hiện mục 3, mục 4, điểm III của Quyết định số 317/QĐ-TTg ngày 07/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ, về việc phát triển mạng lưới khám chữa bệnh và tổ chức mạng lưới vận chuyển, cấp cứu trên biển, đảo, UBND tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, bố trí vốn đầu tư xây dựng Trung tâm Y tế Quân - Dân y huyện Lý Sơn,

tỉnh Quảng Ngãi từ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước trong giai đoạn 2016-2020 với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng: 454 tỷ đồng (có hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư kèm theo) đề Trung tâm Y tế Quân – Dân y kết hợp huyện Lý Sơn đủ năng lực tiếp nhận cấp cứu, điều trị hàng loạt khi có thiên tai, thảm họa; khám và điều trị các bệnh đặc thù vùng biển đảo; hỗ trợ cấp cứu từ xa; đặc biệt là triển khai các kỹ thuật ngoại khoa tương đương bệnh viện hạng II theo qui định của Bộ Y tế, góp phần đảm bảo an sinh xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế và giữ vững chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

UBND tỉnh Quảng Ngãi kính mong sự quan tâm giúp đỡ của Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- CT, PCT(VX)UBND tỉnh;
- Các Sở: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư;
- VPUB: CVP,PCVP(VX), CBTH;
- Lưu: VT, VX(HQ736).



**Lê Quang Thích**